

## บจ. ไทยยังครองความเป็นผู้นำในการพัฒนา CG ตามมาตรฐาน ASEAN

บจ. ไทยเดินหน้านำยกระดับมาตรฐานและสร้างความน่าเชื่อถือของภูมิภาคอาเซียน โดยใช้แนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล เพื่อให้หลักทรัพย์ในอาเซียนเป็นที่ยอมรับ (Asset class) ในสายตาของนักลงทุนทั่วโลก ซึ่งผลการประเมินในปี 2557 นี้ นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันที่บริษัทจดทะเบียนไทยยังครองความเป็นผู้นำในภูมิภาค อีกทั้งได้แสดงถึงพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดอีกด้วย

ดร. บัณฑิต นิจถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้เปิดเผยผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยตามโครงการ ASEAN CG Scorecard ประจำปี 2557 ว่า บริษัทจดทะเบียนไทยยังสามารถพัฒนาการปฏิบัติทางด้านการกำกับดูแลกิจการตามมาตรฐาน ASEAN ได้เป็นอย่างดี และยังคงสถานะความเป็นผู้นำในภูมิภาค ซึ่งจากการจัดอันดับคะแนนของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนที่ทำการสำรวจในโครงการปี 2557 จำนวน 550 บริษัท พบว่า บริษัทจดทะเบียนไทยติดอันดับ TOP5 ถึง 2 แห่ง และมีจำนวนบริษัทที่ติดอันดับ TOP 50 มากถึง 24 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 6 บริษัท

สำหรับผลสำรวจเฉพาะบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด 100 อันดับแรก ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 และเป็นบริษัทที่มีการเผยแพร่รายงานประจำปีฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น พบว่า ได้รับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 84.53 คะแนน ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 75.39 คะแนน โดยผลคะแนนเฉลี่ยรวมหมวดสูงกว่าปีที่ผ่านมาทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้เสีย และหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เป็นสองหมวดที่ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือ เพิ่มขึ้น 31% และ 25% ตามลำดับ ทั้งนี้สามารถติดตามรายชื่อบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับคะแนน ASEAN CG Scorecard สูงสุด 50 อันดับแรกของประเทศไทยได้ที่ [www.thai-iod.com](http://www.thai-iod.com)

นายพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า “ก.ล.ด. ได้มีส่วนในการริเริ่มและสนับสนุนโครงการ ASEAN CG Scorecard เพราะเชื่อว่า การประเมินนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยให้เป็นที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล และทำให้สินค้าตลาดทุนอาเซียนเป็น asset class ที่น่าสนใจและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการคัดกรองบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น สิ่งนี้ ก.ล.ด. ถือว่าเป็นความสำเร็จของโครงการนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย คือ บริษัทจดทะเบียนไทยยังคงสามารถรักษาความเป็นผู้นำที่โดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน และยังคงมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ตลาดทุนไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีสากล และส่งเสริมให้หุ้นไทยเป็นหลักทรัพย์ ASEAN ที่น่าลงทุนต่อไป”

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปปฏิบัติแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในทุกมิติครอบคลุมประเด็นสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance: ESG) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โครงการ ASEAN CG Scorecard จะสร้างความโดดเด่นและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทจดทะเบียนไทยในระดับสากล ส่งผลต่อความแข็งแกร่งให้ตลาดทุนไทย และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จในการสร้างความร่วมมือของตลาดทุนอาเซียน”

### สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัยและนโยบาย สถาบันกรรมการบริษัทไทย

โทรศัพท์ 02-955-1155 ต่อ 304 หรือ 306 โทรสาร 02-955-1156-7